



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MindX's Got Tech Talent 2023

“TÌM KIẾM TÀI NĂNG CÔNG NGHỆ MINDX 2023”

(Cùng con - Tự tin bước ra thế giới)

Kính gửi: Quý phụ huynh và các em học sinh trường THCS Nam Từ Liêm

Trong hơn 8 năm qua, Trường học công nghệ MindX đã đào tạo, xây dựng nền tảng về lập trình và công nghệ thông tin đến gần 40.000 học sinh trên khắp cả nước. Qua đó, hàng nghìn học sinh đã có sự tiến bộ rõ rệt trong học tập định hướng bản thân. Những kiến thức và kỹ năng học được sẽ là công cụ giúp các bạn trẻ bắt nhịp với thế giới công nghệ và là công cụ hỗ trợ cho bất cứ công việc nào các bạn lựa chọn trong tương lai. Không chỉ các bạn học sinh mà ngay chính những bậc phụ huynh đã thấy rõ hơn được xu hướng về ngành công nghệ thông tin nói chung cũng như ngành lập trình nói riêng.

MindX đồng hành cùng trường THCS Nam Từ Liêm tổ chức chương trình trải nghiệm “Tìm Kiếm Tài Năng Công Nghệ” nhằm tìm ra những bạn nhỏ muốn tìm hiểu về khoa học, tin học, hội họa để qua đó tôi luyện, uơm mầm các con vững bước vào kỷ nguyên của công nghệ.

DÀNH RIÊNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS NAM TỪ LIÊM

TÌM KIẾM TÀI NĂNG CÔNG NGHỆ

(Giá trị giải thưởng lên tới hai mươi triệu đồng)



Thời gian: Linh động 01 buổi tối trong tuần hoặc ngày cuối tuần.

Dự kiến tuần 2,3 tháng 11.2023

Chi phí tham gia: Hoàn toàn miễn phí (đã bao gồm toàn bộ học liệu trong chương trình)
(Phụ huynh quét mã QR tại đây hoặc đăng ký qua GVCN. BTC sẽ liên hệ xếp lịch cho học sinh)

Địa điểm: Toà A3 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, HN

(Phụ huynh sẽ tham gia và đồng hành cùng con tại chương trình)

LƯU Ý: Phụ huynh vui lòng **Quét mã QR/ đăng ký với GVCN hoặc với BTC – Cô Minh: 0916.283.258 trước ngày 03/11/2023** để BTC chuẩn bị học liệu và đạo cụ cho con.

❖ **Sau chương trình, học sinh sẽ được:**

- Nâng cao **CẢM HỨNG** học tập, phát triển **TƯ DUY** tìm giải quyết vấn đề, **SÁNG TẠO** sản phẩm của riêng con.
- Được **NHẬP VAI** thành những chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, sử dụng bộ công cụ lập trình, vẽ kỹ thuật số hiện đại, định hình **ƯỚC MƠ** của con.
- Rèn luyện bộ kỹ năng **CÔNG DÂN TOÀN CẦU**: Teamwork, Critical thinking, Kiểm soát cảm xúc ... qua các trải nghiệm thực tế.
- Và đặc biệt học sinh có cơ hội nhận được học bổng **trị giá 2.392.000đ hoặc Set phụ kiện Công nghệ thông minh 2023.**

❖ **Phụ huynh được:**

- **THẤU HIỂU** góc nhìn và thế giới cá nhân của con qua công nghệ.
- Dành thời gian **TRỌN VẸN**, đồng hành cùng con.
- Cùng thầy cô tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp và các nhóm ngành công nghệ, lập trình, mỹ thuật số và cách thức cùng con xây dựng ước mơ.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

THỜI GIAN (Phút)	NỘI DUNG	MỤC ĐÍCH
15'	<i>Điểm danh, nhận phòng trải nghiệm</i>	
5'	<i>Warm Up</i>	<i>Một trò chơi nhỏ để làm nóng không khí, chia nhóm, làm quen, tạo sự tích cực thoải mái.</i>
15'	<i>Lập trình à? “DỄ”</i>	<i>Đào tạo cho các con về lập trình cơ bản như Scratch hoặc Game Maker, tạo hứng thú cho các con về bộ môn này, để các con thấy độ “DỄ” của lập trình. Cha (mẹ) đồng hành cùng con</i>
5'	<i>Giải lao, hệ thống kiến thức</i>	<i>Cho các con có một tâm trí và cơ thể thoải mái nhất trước khi bước vào cuộc thi</i>
20'	<i>MindX's Got Tech Talent P1: Thực hành</i>	<i>Học viên được cùng nhau tham gia một cuộc thi nhanh, dựa trên những gì các con vừa được học, kết hợp cùng tư duy và sự sáng tạo của các con để cùng tạo ra một sản phẩm, Người hoàn thành nhanh nhất sẽ đạt điểm cao nhất. Ai sẽ là người có tư duy công nghệ và khả năng thao tác máy tính tốt nhất?</i>
10'	<i>MindX's Got Tech Talent P2: Lý thuyết</i>	<i>Học viên sẽ bước vào phần thi lý thuyết, với 18 câu hỏi, trả lời càng nhanh điểm càng cao, tuy nhiên câu trả lời đã đưa ra không thể trả lời lại, ai sẽ là người có khả năng ghi nhớ kiến thức tốt?</i>
10'	<i>Chấm điểm trực tiếp</i>	<i>Phần điểm thực hành chiếm 70%, trắc nghiệm lý thuyết chiếm 30%</i>
15'	<i>Tổng kết</i>	<i>Sau khi tổng kết điểm số các nhóm, BTC sẽ trao học bổng đến những học sinh dành chiến thắng. Chụp hình lưu niệm.</i>

Để không bỏ lỡ cơ hội này, Quý phụ huynh vui lòng QUÉT MÃ QR hoặc liên hệ BTC: Cô Minh 0916.283.258 để đăng ký và tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.